

๑๐  
คร กง คร

๖ ถนนพหลโยธิน ร้อย ๕๑

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๓๗

เรียน อาจารย์ประสิทธิ์ // สว.ไพฑูริย์ // และสมาชิกชมรมวิทยุอาสาสมัครทางทะเล ทุกคน  
ผมได้ชมรายการ พยัคฆ์ร้ายใต้ทะเล ทางโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เมื่อคืน  
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗ ซึ่งทำเอาใจฉกรรจ์และเรื่องราวของชมรม  
วิทยุอาสาสมัครทางทะเล ๓๑๐๓๗๗ ความกล้าหาญของท่านอาจารย์ และสมาชิก  
ชมรมฯ ของชมรมฯ ๗. ฉายา // พร ท้องฟ้า // และ // เสี่ยง // ชีวิต // มรณะ // เพื่อ  
ผลประโยชน์ของชาติ // สาระอันทรงคุณค่าแก่ "พรรคศึกษาเพื่อ  
คุณภาพชีวิต" มีเนื้อเรื่องดังนี้

เมื่อเวลา ๒๒.๐๐ น. // แล้วจึงตามลงเรือดำน้ำ // กายมรณะ // และครู  
อาจารย์ โรงเรียนพณิชยการคลองวิภา ที่ได้สะท้อนถึงนโยบายการจัดการ  
ศึกษาของวิทยาลัย "คุณภาพชีวิตของเยาวชน" อย่างเด่นชัด

เมื่อเวลา ๒๒.๐๐ น. อาจารย์ประสิทธิ์ // สว.ไพฑูริย์ ได้สะท้อนถึงภาพ  
ของ "ความเมตตา" ที่ถ่ายทอด สัมผัสได้ผ่าน // บทบรรยาย // การที่  
หลาย ๆ คนที่มีทั้ง "คุณธรรม เมตตาธรรม // และ ความรักใจ ต่ออาชีพ  
อันนี้มันคงเริ่ม // เริ่มอยู่บ้าน สักธรรมให้ทะเลต่อไป

เมื่อเวลา ๒๒.๐๐ น. // แล้วจึงตามลงเรือดำน้ำ // บทบรรยาย // การที่  
ที่ได้โรงเรียนนี้ ครูดี สักธรรมซึ่งผมเองได้มีโอกาสได้ฟังถึง  
ชีวิตคือ โรงเรียนนี้ // แล้วจะต้องมีทั้งครู ๆ (ครูเองมี // พร)  
// และครูอาจารย์ซึ่งได้มีไปช่วยมีริชชาสูง ๆ // และจะต้องอยู่อย่าง  
โตโตต้นท่ามกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งจริง ๆ แล้วผมได้มีไปช่วย  
ตามนี้ คือว่า ผมเอง ซึ่งผมมีกำลังที่ช่วย บ้านเมืองในขณะนี้  
ไม่ได้อยู่ / ได้ถึงขั้นวิกฤตแล้ว // ขอให้ทุกคนมันคงอยู่ได้  
ตลอดไปบนชีวิตนี้ทั้งนี้

ซึ่งผมเรียนทุกสิ่งทุกอย่างจากของครู มาจนกระทั่งถึง  
๗๑ มีกว่าแล้ว // และผมคงอยู่บนชีวิตนี้ทั้งนี้มาโดยตลอด  
ผมกล้ายืนยันได้ว่าชีวิตนี้ // คุณค่าชีวิตนี้ // ทั้งจริง มันอยู่บนพื้นฐาน

ทรงทำโดยแท้ หากในภพฐานพระเสด็จมาของ แต่ละคน ไม่น่าจะอ้างอะไร  
 ในด้านใดตัดจากภพนอกเข้ามาทับถมหัวใจคน ซึ่งทรงมียังเป็นสิ่ง ต่อ  
 ด้วคลังซึ่งแปลกกับคอมรั้ง ทำไปอยู่แล้ว (นี้คือ ) หมัดไปร้อย  
 ภูมิปัญญาที่แท้หรือบ่ออมมีรากงอกออกมา และทำไว้ระโยชน์ในทาง  
 สรรพธรรมทั้ง ก่อตบเอง และไปแก้สังคม ตัดปวงธรรมมันเองอย่าง  
 มีพระธรรมบาล

ในเรื่องซึ่งผมอยู่ในสถาบันพระเสด็จมาแล้วเป็น สม ๗ ปี จนกระทั่ง  
 ดุสิตให้ต้องเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเสด็จ (ซึ่ง  
 ทำแต่อยู่ในชุดธรรมณ์อย่างผิดทาง แต่เจ้า ไม่เคยสนใจกับอาชีพนี้ และ  
 ทำนั้นเอง คนคนมาหรือร้องให้ต้องเข้ารับ) ผมเคยไปคุยกับพี่กับน้อง  
 ตามหลีก อันนอบตาสำเร็จ-อาชิตย์ คงทนกล้า เก่งขยัน ร่วมกับลูก  
 สีชมพูอย่างเสมอภาคกัน ระหว่างปีตรรก ก็ไปออกค่าย ในหมู่บ้าน  
 ทรกัณฑ์พระเสด็จล้าน ก็พบพระเสด็จกลางคืนกลางทราย แล้ว  
 ตัดตัดปวงหรือฟ้าทศ ๗ นพวงเก่า ๗ สถาบันไม่รับผมเป็นอธิการบดี  
 เด็ด ๗ ก็ไม่เรียกผม ท่านอธิการ ๗ แต่เขาเรียก "คนพอ"

เด็ดร่นนั้น ๗ คนออกซึ่งผมว่า มีความคิดเป็นอยู่ใหม่ มีความ  
 รับเอาอย่างสูง มีพลังงานมาก ๑๖ ปีกว่าที่ผ่านมานี้ ตั้งแต่เด็ด  
 ร่นนั้น ๗ ไปเป็นอยู่กันในห้องงานต่าง ๗ แม้จะมีส่นตัว ที่มี  
 ฝนความดี ๗ ทั้งนั้น

ภาพและ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ๑๖:๓๐ น. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖  
 ให้เห็น มีหลายสิ่งรอบุ๋มหน้า ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ทั้งท่านอาจารย์  
 และคุณสีชมพูกลุ่มนี้ ซึ่งก็เป็นส่นหนึ่งในความนี้แล้วจากผม และ  
 ได้อ่านห่อเป็นความนอกรของสังคมอนาคต ทั้งข้อ ทราบใน  
 สิ่งอันมีคุณค่าอย่างยิ่ง แก่คนร่นแล้ว ตัดปวง ซึ่งของอันมี  
 คงตกต่อไป ไม่ว่าอนาคตทำให้ ส่สภาพที่เป็นอยู่ ๑๑ ตุลาคม  
 ต่อไปก็ตาม ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอ

ด้วยคารวะรัก หักดี  
